

ประจำวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2560

ไทยจ่อขึ้นแชมป์ส่งออกข้าวโลก นบข.สปีดออร์เดอร์จีทูจีอีก 5.8 แสนตัน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 6/2560 ว่า สถานการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2560 จาก 483.8 ล้านตัน ลดลง 3.3 ล้านตัน ส่วนสถานการณ์การส่งออกข้าวโลก จาก 40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 44 ล้านตัน โดยในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) 2560 ไทยส่งออกไปแล้ว 9.22 ล้านตัน

นับเป็นปริมาณการส่งออกที่ดีที่สุดในโลก มีอินเดียตามมาเป็นอันดับ 2 คาดว่าไตรมาส 4 ปีนี้ ปริมาณและราคาการส่งออกจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีเอกชนยื่นขออนุญาตส่งออกไปแล้ว 11 ล้านตัน น่าจะสามารถส่งออกได้จริงเกินเป้าหมาย 10.8 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายการส่งออกที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ไว้ในปี 2560 ปริมาณ 10 ล้านตัน

“แนวโน้มการส่งออกในตลาดโลกปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วทุกรายการ ยกเว้นข้าวเหนียว โดยข้าวหอมมะลิไทย จากราคาเฉลี่ยต่อปี 715 เหรียญต่อตัน เพิ่มขึ้นเป็น 953 เหรียญต่อตัน สูงกว่าข้าวหอมมะลิเวียดนามราคาเพียง 950 เหรียญต่อตัน เพราะความต้องการสูง และได้ตลาดกลับมาเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มข้าวไทยส่งออกดีขึ้น เนื่องจากได้ส่วนแบ่งตลาดข้าวกลับคืนมามาก โดยเฉพาะฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 70-80% จากเดิม 40% อีกทั้งมีสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาอีกประมาณ 5.8 แสนตัน ทั้งกับประเทศจีน (ข้าวขาว 100%) ประมาณ 1 แสนตัน และบังกลาเทศ (ข้าวหนึ่ง 5%) ประมาณ 1.5 แสนตัน ญี่ปุ่น (ข้าวสู่อุตสาหกรรม) 2.5 หมื่นตัน นอกจากนี้ยังมี MOU ของเอกชนไทยกับฟิลิปปินส์และฮ่องกง (ข้าวหอมมะลิ) ประมาณ 8 หมื่นตัน”

นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเริ่มต้นดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้าวสี ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ส่งเสริมการส่งออก 3 พันธุ์ ได้แก่ หอมมะลิแดง หอมนิล และไรซ์เบอร์รี่ ใน 4 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทดลองดำเนินการแล้ว 1,371 ตัน ตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนพันธุ์ข้าวที่มีราคาสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากข้าวมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจาก order จำนวนมาก อาทิ อาหารเสริมจากน้ำมันรำข้าว ขนบปังจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ วัสดุปิดแผล สบู่ล้างหน้า แชมพูข้าวหอมนิล คาดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้ายอดขายจะสูงถึง 100 ล้านบาท

สำหรับข้าวสารในสต็อกรัฐบาล กลุ่มที่ 1 ข้าวดี (รับประกันได้) ระบายออกหมดแล้ว กลุ่มที่ 2 ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม คงเหลือ 1 ล้านตัน ทั้งนี้ เป็นข้าวที่ประมูลไปแล้ว แต่มีการฟ้องร้องและตรวจสอบ ทำให้คู่ค้าบางรายยกเลิกสัญญาซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13 รายที่ยังต้องการทำสัญญาต่อไป และกลุ่มที่ 3 ข้าวไม่ใช่สำหรับคนและสัตว์ รับประกัน คงเหลือ 5 แสนตัน ทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านตัน ได้ขอมติในที่ประชุม นบข.ให้ชะลอการระบายออกไปจนถึงปีหน้า

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ประชุม ได้ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการผลิตและภาคการตลาด จะได้บอกกับเกษตรกรได้ว่า พื้นที่ไหนอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนใด พื้นที่ใดเหมาะหรือไม่เหมาะในการปลูกข้าว และจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดใด ปลูกแล้วจะขาย

ให้ใคร การจัดหาตลาด ทำงานอย่างบูรณาการเชื่อมโยงกัน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงสินค้าเกษตรโดยภาพรวม เช่น ปาล์ม ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะเลือก “ตลาดไท-ตลาดต๋อยอด” เป็นตลาดกลางข้าวสาร เน้นค้าขายใน- ต่างประเทศ เตรียมลงนาม MOU ธ.ค.นี้

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ทำการคัดเลือกสถานที่
ของภาคเอกชน เพื่อจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารได้แล้ว หลังจากที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย คือ บริษัท
ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการบริหารจัดการตลาดไท และบริษัท TCC Land Asset World
ในเครือ TCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารตลาดต๋อยอด ได้เข้ามานำเสนอแผนงานและรูปแบบการบริหาร
จัดการตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรมฯ ได้พิจารณาคัดเลือก และได้นำเสนอให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาพบว่า ทั้ง 2 รายมีจุดอ่อนและจุดแข็งแตกต่างกัน โดยรายหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตลาดภายในประเทศ และอีกรายเชี่ยวชาญด้านตลาดต่างประเทศ จึงได้พิจารณาที่จะให้ทั้ง 2 ตลาดที่เสนอตัวเข้ามา
เป็นตลาดกลางข้าวสารทั้ง 2 แห่ง ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะมีการนัดให้ภาคเอกชนมาลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
กับกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนธ.ค.2560 จากนั้นจะใช้เวลาในการเตรียมสถานที่ เตรียมความ
พร้อม และน่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนเม.ย.หรือพ.ค.2561

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายที่ได้รับการคัดเลือก จะเป็นผู้บริหารจัดการตลาดกลาง
โดยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ การบริหารจัดการในตลาด และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ค้าข้าว เข้ามาจำหน่าย
ในตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์จะช่วยเหลือในการเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ นำสินค้าเข้า
มาขายในตลาดกลาง และช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จัก ไม่ได้ลงทุนแต่อย่างใด เพราะ
งบประมาณดำเนินการ เอกชนทั้ง 2 รายเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร จะช่วยให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายข้าว
โดยตรง และจะได้เห็นทิศทางความต้องการของตลาดว่าเป็นไปทางใด มีความต้องการข้าวประเภทไหน คุณภาพ
แบบใด จะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่ผู้ซื้อ ผู้นำ
เข้าข้าว จะมีแหล่งเลือกซื้อข้าวได้หลากหลายมากขึ้น และสามารถเดินทางมาที่เดียว ก็สามารถเลือกซื้อข้าวที่
ต้องการได้ทุกประเภท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าภายในได้เสนอให้ตลาดไท เป็นตลาดกลางข้าวสารสำหรับการซื้อขาย
ภายในประเทศ เพราะมีความเชี่ยวชาญในด้านการค้าปลีกค้าส่งสินค้าเกษตร ส่วนตลาดต๋อยอด เป็นตลาดกลาง
ข้าวสารสำหรับส่งออก เพราะมีความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดต่างประเทศ

ที่มา Commerce News Agency

ขยายผลแผนส่งเสริมผลิต-ตลาดข้าว'บิกฉัตร'สั่งเร่งเดินหน้า จับตาเข้มชวานาแห่ปลูกรอบสอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี
2560/61 รอบที่ 1 พบว่า จากแผนการผลิตข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 7.16 ล้านตัน

ข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 11% ส่วนข้าวเหนียวจากแผนการผลิต 5.87 ล้านตัน ข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 5.73 ล้านตัน ข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 2% และขณะนี้ใกล้จะปลูกข้าวรอบ 2 แล้ว รวมทั้งมีปริมาณน้ำดี ทำให้มีพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกมีมาก อาจทำให้ผลผลิตข้าวออกมาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงได้ให้เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตข้าวครบวงจร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560 มีเป้าหมาย คือ 1) อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ 2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สินค้าข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชวนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น 3) อุปทานส่วนเกินถูกดึงออกจากตลาด ไม่ต่ำกว่าปีละ 12.50 ล้านตันข้าวเปลือก และ 4) ส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตันข้าวสาร ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปีนี้มึน้ำมาก อาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับลดรอบการปลูกสอดคล้องกับแผนที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมไว้ เช่น การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 ประกอบไปด้วย 1. โครงการระบบส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 1,172 แปลง เกษตรกร 126,497 ราย พื้นที่ 1,806,579 ไร่ ประกอบด้วย แปลงต่อเนื่อง 380 แปลง เกษตรกร 63,986 ราย พื้นที่ 950,273 ไร่ และแปลงใหม่ 792 แปลง เกษตรกร 62,511 ราย พื้นที่ 856,306 ไร่ 2.โครงการส่งเสริม การผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,242 กลุ่ม 28,638 ราย พื้นที่ 300,729.37 ไร่ ใน 54 จังหวัด และ 3.โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ผลการดำเนินงานรวม 275 กลุ่ม ปริมาณ 40,640 ตัน

ที่มา แนวหน้า

เกษตรกร เผยผลผลิตข้าวครบวงจรปี 60 ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย รอบสองปริมาณน้ำดี คาดผลผลิตเพิ่ม

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยผลการดำเนินงานข้าวครบวงจรในปี 2560 เป็นไปตามแผนการผลิตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจากผลการส่งเสริมพื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 พบว่า จากแผนการผลิตข้าวหอมมะลิ 8.07 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 11% ส่วนข้าวเหนียวจากแผนการผลิต 5.87 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตอยู่ที่ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ต่ำกว่าแผน 2% ผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย และขณะนี้ใกล้จะปลูกข้าวรอบ 2 แล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดแผนการผลิตข้าวครบวงจรเป็นหลัก และเนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำดี และพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกมีจำนวนมาก อาจทำให้ผลผลิตข้าวออกมาเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตข้าวครบวงจร เช่น หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น จะต้องคำนึงถึงรายได้ที่เกษตรกรจะได้รับ ต้องเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่าปลูกข้าว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560 มีเป้าหมาย คือ 1) อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ 2) การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สินค้าข้าวมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชวนาเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้น 3) อุปทานส่วนเกินถูกดึงออกจากตลาด ไม่ต่ำ

กว่าปีละ 12.50 ล้านตันข้าวเปลือก และ 4) ส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตันข้าวสาร ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายที่ต้องรักษาระดับแผนการผลิตข้าวครบวงจร แต่เนื่องจากปีนี้มีน้ำมาก อาจจะต้องอาจจะต้องมีการปรับลดรอบการปลูกสอดคล้องกับแผนที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมไว้ เช่น การควบคุมปริมาณการผลิตข้าว โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่น พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 ประกอบไปด้วย 1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่) จำนวน 1,172 แปลง เกษตรกร 126,497 ราย พื้นที่ 1,806,579 ไร่ ประกอบด้วยแปลงต่อเนื่อง 380 แปลง เกษตรกร 63,986 ราย พื้นที่ 950,273 ไร่ และแปลงใหม่ 792 แปลง เกษตรกร 62,511 ราย พื้นที่ 856,306 ไร่ 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,242 กลุ่ม 28,638 ราย พื้นที่ 300,729.37 ไร่ ใน 54 จังหวัด และ 3) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ผลการดำเนินงานรวม 275 กลุ่ม ปริมาณ 40,640 ตัน

สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2561 ซึ่งเป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 ประกอบด้วย 5 ช่วง 16 แผนงาน 39 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 4,207.19 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ประชารัฐโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการผลิตข้าวในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Farming) ในนาแปลงใหญ่ประชารัฐ และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grade) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium Grade) และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) สิ้นสุดลง ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ลดลงด้วย โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 400-405 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน วงการค้าคาดว่าผลผลิตข้าวฤดูใหม่จะออกสู่ตลาดปริมาณมากอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเป็นช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) อย่างไรก็ตามคาดว่าภาวะปลูกข้าวฤดูนี้อาจจะล่าช้าออกไปเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเนื่องจากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และยังมีน้ำท่วมขังปริมาณมาก

สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้เป็น 5.6 ล้านตัน หลังจากที่มีการสัญญาขายข้าวเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เวียดนามจะเริ่มทำ

สัญญาขายข้าวตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า โดยคาดว่าบังคลาเทศมีความต้องการนำเข้าข้าวจากเวียดนามในปีนี้ประมาณ 500,000 ตัน ส่วนในปีหน้าคาดว่าฟิลิปปินส์จะมีความต้องการนำเข้าข้าวมากขึ้น

ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 5.3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศจีนที่มีสัดส่วนประมาณ 40% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ตามด้วยฟิลิปปินส์ที่สัดส่วน 10% และมาเลเซียที่ 9%

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

มีรายงานว่าเกษตรกรและโรงสีข้าวของกัมพูชาต่างมั่นใจว่าราคาข้าวเปลือกหอม Phka Rumduol ซึ่งเป็นข้าวหอมเกรดพรีเมียมของกัมพูชามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่เหตุการณ์เก็บเกี่ยวของข้าวชนิดนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงกังวลว่าปัญหาด้านราคาข้าวที่ยังไม่สูงขึ้นมากอาจทำให้เกษตรกรมีกำไรลดลง

นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) กล่าวว่าหลังจากสัปดาห์แรกของการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกพันธุ์ Phka Rumduol ราคาข้าวเปลือกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,150 เรียลเป็น 1,200 เรียลต่อกิโลกรัม โดยเขาคาดว่าราคาข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าและในปีนี้มีเสถียรภาพมากกว่าปีก่อนเนื่องจากตลาดมีความต้องการสูงขึ้น ทั้งนี้เมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนกันยายนหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยจะมีผลผลิตข้าวหอมมะลิจำนวนมากได้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในกัมพูชาลดลงเหลือ 700 เรียลต่อกิโลกรัม ซึ่งสร้างความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรของกัมพูชาจนต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ

นาย Chray Son รองผู้อำนวยการบริษัท Capital Food กล่าวว่าราคาข้าวเปลือกในปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดในเวลาเดียวกันทำให้ไม่มีการสะสมของข้าวเปลือกมากนัก ประกอบกับภาคเอกชนได้เพิ่มสถานที่อบลดความชื้นข้าวและเพิ่มสถานที่เก็บข้าวมากขึ้น

หลังจากที่กัมพูชาไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการส่งมอบข้าวจำนวน 250,000 ตันให้แก่บังคลาเทศทำให้การส่งมอบข้าวที่วางแผนจะส่งมอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องยกเลิกไป ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) ในการจัดข้าวปีละ 1 ล้านตันไปจนถึงปี 2022 นั้น มีรายงานว่ากัมพูชาเตรียมที่จะเจรจาในเรื่องของเงื่อนไขการส่งมอบใหม่ แต่ยังไม่ได้ระบุกำหนดเวลาที่แน่นอน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนมีแผนที่จะเดินทางไปบังคลาเทศในเดือนหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อขายใหม่หลังจากที่บังคลาเทศเพิ่งยกเลิกคำสั่งซื้อ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบังคลาเทศได้ยกเลิกข้อตกลงกับกัมพูชาเพื่อนำเข้าข้าวขาวจำนวน 250,000 ตัน เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในการจัดส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้ออัญพีชของบังคลาเทศกล่าวว่าข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกไปหลังจากที่กัมพูชาไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ตรงเวลา

นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าว (CRF) กล่าวว่าข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากบังคลาเทศกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการส่งออกที่เกินความสามารถของกัมพูชา เพราะผู้ส่งออกกัมพูชามักจะจัดส่งในเทอมของ FOB (Free On Board) ซึ่งเป็นการจัดส่งและวิธีการชำระเงินที่สะดวกสำหรับกัมพูชา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์(the Commerce Ministry) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.86 ล้านตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 1.935 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 57 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.423 ล้านตันในเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 15.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.286 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.159 ล้านตัน ลดลงประมาณ 68.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.508 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 8.23% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 5 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 0.94% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 143%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.705 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.788 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 36.42% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 5.49% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.072 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.991 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 55.35% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 55.52%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) เปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2017 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 71,703 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-10 เมษายน 2561 ข้าวสารเมล็ดกลางจากทุกประเทศ (Global Quota) จำนวน 36,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 6,850 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าวสารเมล็ดยาวในส่วนของ Global Quota จำนวน 14,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561 และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 2,853 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561 โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 88,725 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวในระบบ MA (general imported rice) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2017/18 โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 46,000 ตัน โดยซื้อข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 10 มกราคม ข้าวเมล็ดกลางในส่วนของ Global Quota จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม – 10 มกราคม และซื้อข้าวเมล็ดยาวในส่วนของ Global Quota จากไทยจำนวน 21,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 810 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-ตุลาคม) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 260,200 ตัน ลดลง 0.07% เมื่อเทียบกับปริมาณ 260,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 172,500 ตัน เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับ 152,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,300 ตัน ข้าวหอม 155,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 10,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 66.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 58.4%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 42,900 ตัน ลดลง 44.4% เมื่อเทียบกับ 77,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 38,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.5%) จีนประมาณ 10,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2%) กัมพูชาประมาณ 9,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.7%) ออสเตรเลียประมาณ 4,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) และประเทศอื่นๆ 4,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 12,430 ตัน ลดลง 4.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 10,727 ตัน สหรัฐจำนวน 697 ตัน แคนาดา 187 ตัน จีน 196 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนตุลาคม 2560 รวม 14,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,800 ตัน ทั้งนี้ในปี 2016 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 43 กิโลกรัมเท่ากับปีก่อนหน้า (2015) แต่ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.24 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 6.06 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับ 6.51 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.63 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับ 4.51 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับ 4.31 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 10.88 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ 10.67 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับ 10.98 เหรียญฮ่องกงต่อ

กิโลกรัม ในเดือนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 7.91 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับ 7.62 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 3.3% เมื่อเทียบกับ 8.18 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 ที่ผ่านมานำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆรวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา Trade and Industry Department

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 5,054 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (The National Bureau of Statistics; NBS) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ผลผลิตข้าวต้นฤดู (early rice) ซึ่งปลูกช่วงฤดูใบไม้ผลิ และเก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูร้อน มีปริมาณ 31.74 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ล้านตัน (ลดลงจากปีก่อน 3.2 %) มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 34.125 ล้านไร่ (ลดลงจากปีก่อน 2.8%) โดยผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 929 กิโลกรัมต่อไร่ (ลดลงจากปีก่อน 0.4 %) สาเหตุพื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงเนื่องจากชนบทจีนขาดแคลนแรงงาน เพราะคนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานจากชนบทไปสู่เมือง และรัฐบาลปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรและการปลูกพืชหมุนเวียน สำหรับสาเหตุที่ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ลดลง เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ

ทั้งนี้ ข้าวต้นฤดูส่วนใหญ่ปลูกใน 8 มณฑลหลักในภาคกลางและภาคใต้ เช่น เจ้อเจียง อานฮุย ฝูเจี้ยน เจียงซี หูเป่ย์ หูหนาน กวางตุ้ง และ กวางซี อนึ่ง จีนแบ่งผลผลิตข้าว เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ข้าวต้นฤดู ข้าวฤดูร้อน และข้าวฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งการที่ปริมาณการผลิตข้าวต้นฤดูของจีนลดลง อาจเป็นโอกาสอันดีต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดจีนทางตอนใต้ โดยข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวระดับพรีเมียม ราคาจำหน่ายอยู่ในช่วง 70-140 หยวนต่อถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) กลุ่มผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยคือผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลางและบน เนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทยและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจีน รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และการรักษามาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2560) จีนนำเข้าข้าวไทยประมาณ 743,800 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

ทั้งนี้ จีนจะนำเข้าข้าวจากเวียดนามปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือประเทศไทย โดยนำเข้าจากเวียดนามและไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 56% และ 31% ของปริมาณข้าวที่จีนนำเข้าทั้งหมด ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า

จีนนำเข้าข้าวจากประเทศปากีสถานปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2557 นำเข้าประมาณ 4 แสนตัน ปี 2559 นำเข้าประมาณ 7 แสนตัน ในปัจจุบัน จีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากประเทศไทย และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทวิจัยด้านการเกษตรจีนได้ร่วมมือกับบริษัทปากีสถานดำเนินการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ในปากีสถาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ ข้าวและเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ โดยทั้ง 2 ฝ่ายหวังว่าในอนาคตปากีสถานจะส่งออกข้าวมากเป็นอันดับต้นของโลก

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน Oryza.com และ Riceonline.com

อินเดีย

ราคาข้าวในอินเดียพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากอุปสงค์จากต่างประเทศปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะจากบังคลาเทศและศรีลังการวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกา แต่การเพิ่มขึ้นของอุปทานข้าวจากผลผลิตฤดูใหม่ทำให้ราคาสูงขึ้นไม่มากนัก โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 399-402 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 397-400 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (Commerce Minister) ได้แถลงในรัฐสภาว่า ขณะนี้ตลาดการค้าข้าวในประเทศอยู่ในภาวะปกติแล้วแม้ว่าภาวะราคาข้าวจะยังผันผวนอยู่บ้างก็ตาม โดยในขณะนี้ข้าวเกรดธรรมดา (the coarse rice) ในตลาดราคาอยู่ที่ประมาณ 40 ทากาต่อกิโลกรัม ขณะที่ข้าวเกรดดี (the fine varieties) ราคาอยู่ที่ประมาณ 65 ทากาต่อกิโลกรัม หลังจากทีในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวในประเทศได้พุ่งสูงขึ้นซึ่งทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือ 2% เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ พร้อมได้ชี้แจงถึงความจำเป็นในการออกมาตรการต่างๆของรัฐบาลเพื่อควบคุมภาวะราคาข้าวในประเทศ โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวหลังช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวถัดไป เพื่อไม่ให้เกษตรกรในประเทศได้รับความเดือนร้อน

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาเพื่อดูแลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการแข่งขันในตลาดเพื่อตรวจสอบและถอดถอนการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมด้วย ในขณะนี้บังคลาเทศมีสต็อกข้าวคงเหลือประมาณ 577,000 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

อิรัก

หลังจากที่คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอราคาภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (long grain milled rice) จากบริษัท Archer Daniels Midland (ADM) ของสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 648 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นการซื้อผ่านระบบ direct purchase โดยไม่ผ่านการประมูล

ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯและอิรักได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (the Memorandum of Understanding; MOU) ในการซื้อขายข้าวเมื่อปี 2016 โดยเมื่อ 6 เดือนที่แล้วอิรักเคยซื้อข้าวจากสหรัฐฯไปแล้ว 60,000 ตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 241,596 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 226,858 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 18,639 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 15,470 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 222,957 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 211,388 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 17,188 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 67,823 ตัน ฝรั่งเศส 35,005 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,314 ตัน เยอรมนี 19,463 ตัน อิตาลี 18,308 ตัน โปแลนด์ 16,140 ตัน เบลเยียม 11,758 ตัน โปรตุเกส 10,973 ตัน สเปน 8,010 ตัน สาธารณรัฐเชค 5,842 ตัน สวีเดน 5,926 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออก 70,512 ตัน เพิ่มขึ้น 63.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,237 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 62,460 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 85.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 33,690 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 8,052 ตัน ลดลงประมาณ 15.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,547 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 10,217 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 31,539 ตัน กรีซ 13,408 ตัน สเปน 7,765 ตัน บัลแกเรีย 7,692 ตัน โปรตุเกส 6,625 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*